

หนังสือพิมพ์
เชิงรายวัน
ปีที่ 29 ฉบับที่ 0505 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ราคา 10 บาท

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับมอบเงินบริจาคจาก นายประเสริฐ - นางทัศนีย์ พงศ์กumar จำนวน 23,000,000 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

มฟล. หนุนแนวคิดนายกฯ ส่งเสริมพนักงานออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ-ด้านออฟฟิศซินโดรม



เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เผยว่า ส่วนการเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี โดยในปีนี้ได้จัดในรูปแบบวอล์คแรลลี่ (Walk Rally) ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งหวังอยากให้ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยก่อนเริ่มออกเดินไปยัง 10 ฐานกิจกรรมในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ นักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำการแนะนำทำออกกำลังกายที่สามารถทำได้โดยง่ายในที่ทำงาน ซึ่งเหมาะกับเหล่าพนักงานที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายและมักประสบปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม

มฟล. จับมือภาคีจัดโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาส หวังลดจำนวนเด็กจมน้ำตาย



เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.น.อ. ยุทธนา ตรีหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นตัวแทน มฟล. ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (นายธนาวชิษฐ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย) และนาย

ศนิตสิทธิ์ นิชยานุรักษ์ ภายในโครงการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จากการจมน้ำ

รศ.น.อ.ยุทธนา ตรีหง่าน รองอธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำเป็นจำนวนมากหลายร้อยคน ในปี 2559 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 699 คน ซึ่งสูงกว่าสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก มฟล. จึงได้ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และนายศนิตสิทธิ์ นิชยานุรักษ์ จัดโครงการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยนายศนิตสิทธิ์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อชุดว่ายน้ำให้กับเด็กในโครงการฯ จากนายศนิตสิทธิ์ นิชยานุรักษ์ จำนวน 20,000 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 10,000 บาท สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จำนวน 5,000 บาท และร้านเชียงรายกีฬา จำนวน 5,000 บาท อีกด้วย

มฟล. ต้อนรับมิตรภาพจากเวียดนาม ดูงานแพทย์แผนไทย - งานด้านสมุนไพรครบวงจร



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต้อนรับ นายประจวบ ไชยสาส์น ในโอกาสเยือน มฟล. ในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายเหวียน นูยไทย อุปนายก และนายฟาม วัน ตัม กรรมการ จากสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย จังหวัดเหงะอาน เวียดนาม ตามที่ทางสมาคมจากเวียดนามมีความคิดที่จะมีโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทางการแพทย์แผนเวียดนามที่ใช้ทั้งวิทยาการและการนำพืชสมุนไพรของเวียดนามมาใช้เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษา จึงได้เลือกเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเยี่ยมชมโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสวนสมุนไพรหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ พร้อมพบปะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันต่อไปทั้งการแลกเปลี่ยนวิชาการและบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าว



รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2559 จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ